

Kanbawza Bank ธนาคารเอกชนรายใหญ่ที่สุดของ พม่า จับมือเวสเทิร์น ยูเนียน ให้บริการโอนเงินที่ สาขาของธนาคาร 100 สาขา

ย่างกุ้ง, พม่า-10 เม.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

บัดนี้ บริการของเวสเทิร์น ยูเนียน ได้ขยายครอบคลุมธนาคารตัวแทนกว่า 250 แห่งใน 13 เขตและรัฐของพม่า จากทั้งหมด 14 เขตและรัฐ

เดอะ เวสเทิร์น ยูเนียน คอมพานี (The Western Union Company) (NYSE: WU) ผู้นำด้านบริการชำระเงินทั่วโลก ประกาศว่า บัดนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการของเวสเทิร์น ยูเนียน ได้ใน 13 เขตและรัฐของพม่า จากทั้งหมด 14 เขตและรัฐ หลังจากที่ Kanbawza Bank (KBZ Bank) ได้นำเสนอบริการของเวสเทิร์น ยูเนียน ที่สาขาของธนาคาร 100 สาขา

(ภาพ: <http://www.prnasia.com/sa/2013/04/05/20130405170425356767.html>)

(ภาพ: <http://www.prnasia.com/sa/2013/04/05/20130405170631509725.html>)

นับตั้งแต่เวสเทิร์น ยูเนียน เปิดตัวบริการโอนเงินที่ธนาคารตัวแทน 6 แห่งในประเทศพม่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก็มีลูกค้าจาก 74 ประเทศ ซึ่งรวมถึงออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆในยุโรป ที่ส่งเงินมายังพม่าผ่านทางเวสเทิร์น ยูเนียน

“เรายินดีที่ได้ร่วมงานกับธนาคารเอกชนรายใหญ่ที่สุดของพม่าอย่าง KBZ Bank เพื่อขยายบริการ money in minute[1] ทั่วประเทศพม่า ซึ่งรวมถึงการเปิดให้บริการในรัฐคะฉิ่น บัดนี้ลูกค้าสามารถรับบริการโอนเงินจากเวสเทิร์น ยูเนียน ได้ใน 13 เขตและรัฐของพม่า จากทั้งหมด 14 เขตและรัฐ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำโลก

มาสู่ทุกมุมของพม่า” Ly Nguyen ผู้อำนวยการเวสเทิร์น ยูเนียน ประจำภูมิภาคอินโดจีน กล่าว

U Nyo Myint กรรมการผู้จัดการฝ่ายธนาคารระหว่างประเทศของ KBZ Bank กล่าวว่า “ลูกค้าของเราจำนวนมากต้องอาศัยเงินยังชีพจากครอบครัวและเพื่อนฝูงที่อยู่ในต่างประเทศ ในฐานะผู้นำด้านธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในพม่า เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับเวสเทิร์น ยูเนียน ซึ่งเป็นแบรด์ดังที่มีค่านิยมองค์กรแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ด้านบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้บริการที่จำเป็นแก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นสายใยที่เชื่อมโยงชาวพม่ากับผู้ที่อยู่ในต่างประเทศ”

การที่ KBZ Bank นำเสนอบริการโอนเงินของเวสเทิร์น ยูเนียน ที่สาขาต่างๆของธนาคาร ทำให้ในขณะนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการของเวสเทิร์น ยูเนียน ได้ที่ธนาคารตัวแทน 250 แห่งใน 7 เขตและ 6 รัฐทั่วประเทศพม่า

เวสเทิร์น ยูเนียน เป็นผู้ให้บริการโอนเงินทั่วโลกแรกที่ได้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศในพม่า หลังจากที่มีการผ่อนคลายการคว่ำบาตรทางการค้าและการลงทุนเมื่อปีที่แล้ว

[1] การโอนเงินอาจล่าช้าหรืออาจไม่เปิดให้บริการ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทำธุรกรรมบางประการ ทั้งจำนวนเงินที่โอน ประเทศปลายทาง สกิลเงิน ปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การดำเนินการของผู้รับ กฎระเบียบด้านการระบุเอกลักษณ์บุคคล ชั่วโมงทำงานของตัวแทน ระบบเวลาที่แตกต่างกัน ไปจนถึงการเลือกช่องทางที่ล่าช้า นอกจากนี้ยังอาจมีข้อจำกัดอื่นๆเพิ่มเติมอีก กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แบบฟอร์มการโอนเงิน